



ที่ ศธ ๖๙๐๒ (๑๓)/๕๔๓

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติและขั้นตอนการเตรียมเอกสารภารกิจ
งานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก”

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารโครงการอบรม พร้อมกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มลงทะเบียน และใบตอบรับ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดโครงการหลักสูตรการจัดทำ
และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติและขั้นตอนการเตรียมเอกสารภารกิจงานด้านการเงินการคลัง
การพัสดุ การบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปีทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเขียนโครงการ การบริหารโครงการและการนำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ/การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุและการบัญชีจากหน่วยตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการดำเนินการตามระเบียบรายได้สถานศึกษา /ระเบียบพัสดุสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ วิธีบันทึกบัญชีและการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ได้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน
๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามภูมิภาค ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงแรม พูราม่า จังหวัด เชียงใหม่
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงแรม เวียงอินทร์ จังหวัด เชียงราย
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงวุฒิ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน คุณอนุรักษ (๐๙๐-๙๘๒๓๖๖๑)

โทรสาร ๐๒-๐๖๓๖๖๘๖